



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 มกราคม 2565



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 19 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,122 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,344,933 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,460 ราย รักษาหายสะสม 2,241,363 ราย ยังรักษาอยู่ 81,602 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 12 ราย เสียชีวิตสะสม 21,968 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 334,749,574 (+2,854,083) ราย เสียชีวิต 5,572,468 (+7,640) ราย รักษาหาย 270,595,236 (+1,564,198) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **อิสราเอล** วิจัยพบวัคซีนไฟเซอร์-โมเดอร์นาโดส 4 ด้านโอไมครอนได้น้อย ลดระยะเวลาการกักตัว ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไม่แสดงอาการเหลือ 5 วัน **แคนาดา** อนุมัติการใช้ยาเม็ดต้านโควิด 19 ของบริษัทไฟเซอร์แล้ว **ฝรั่งเศส** ยอดผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในรพ.มากกว่า 25,000 คน สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ **กรีซ** เริ่มมาตรการปรับเงินผู้สูงอายุที่ไม่ฉีดวัคซีน **นิวซีแลนด์** เดินหน้าโครงการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เด็กอายุระหว่าง 5- 11 ปี **จีน** พบผู้ป่วยติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 127 ราย ขณะที่ทางการเผยจดหมายข้ามประเทศทำคนติดโอมิครอนในปักกิ่ง จึงสั่งพ่นยาฆ่าเชื้อพัสดุจากต่างประเทศสกัดนำเข้าโควิด ผลวิจัยยังพบไวรัสโควิดอยู่ในห้องน้ำได้อีก 20 นาทีหลังคนติดเชื้อเข้าใช้ **ลาว** เร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทั่วประเทศ **ฮ่องกง** กำจัด 'หนูแฮมสเตอร์' พบติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา 11 ตัว **ออสเตรเลีย** มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สูงสุดรายวันเป็นสถิติใหม่ **ปากีสถาน** เผยทดลองใช้ยาแพทย์แผนจีนต้านโควิดสำเร็จ **บริษัทผู้ผลิตยา** โมเดอร์นาของสหรัฐอเมริกา ตั้งเป้าเปิดตัววัคซีนเข็มกระตุ้นแบบผสมที่สามารถป้องกันโควิด 19 ไขหวัดและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส (อาร์เอสวี) ได้ภายในเข็มเดียว คาดออกสู่ตลาดได้ก่อนปี 2567

ประเด็นสำคัญ

1. เตรียมผ่อนคลายมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน,)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กท. จะเป็นประธานการประชุม ศบค. ในวันที่ 20 มกราคมนี้ ซึ่งสธ.เตรียมเสนอการปรับพื้นที่โซนสีของแต่ละจังหวัดเพื่อกำหนดมาตรการสำหรับกิจการ/กิจกรรมต่างๆ มาตรการเข้าประเทศ และความปลอดภัยของคนในประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า สยามกีฬา บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์ สำนักข่าวอิศรา สำนักข่าวไทย bangkokbiznews,one31 ch7 acnews tnnthailand pptvhd36)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า สธ.เตรียมประกาศลดระดับเตือนภัยโรคโควิด 19 จากระดับที่ 4 ลงมาเหลือระดับที่ 3 และจะเสนอ ศบค.ในการประชุมวันที่ 20 ม.ค.2565 เพื่อผ่อนคลายมาตรการ ได้แก่ 1.การปรับพื้นที่สีจ.ให้ระดับลดลง 2.มาตรการเข้าประเทศรูปแบบ Test&Go ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นจะให้ลงทะเบียนได้อีกครั้งตั้งแต่ ก.พ.นี้ และ 3.การเพิ่มจังหวัดแซนด์บ็อกซ์ ครอบคลุมทุกภูมิภาค ส่วนการผ่อนคลายผับ บาร์ และสถานบันเทิง ยังไม่มีการพิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด,)

- รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเสนอที่ประชุมศบค. ขอเปิดให้รับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแบบ Test & Go ได้อีกครั้งในเดือนก.พ.นี้ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยให้กลับมาได้โดยเร็วที่สุด แต่ยังคงกำหนดแนวทางการดูแลทางด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด โดยผู้ที่เดินทางเข้ามา จะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ รวมทั้งอาจหาแนวทางควบคุมที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งจะต้องฟังความเห็นของสธ.มาประกอบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ)

-ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ เผยที่ผ่านมาการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ จ.กระบี่ ประสบปัญหาหลายด้าน ไฟลท์บินเริ่มทยอยหยุด เหลือนักท่องเที่ยวไม่ถึง 20% โดยเฉพาะด้านนโยบายของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนมา ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวปรับตัวไม่ทัน ผากถึงรัฐบาลการสื่อสารเรื่องนโยบายต่างๆ ควรมีคนเดียว ไม่ใช่ต่างคนต่างพูด จนทำให้คนฟังสับสน และเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสม ไม่ใช่คำที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดี เช่น เก็บค่าเหยียบประเทศ

2. การบริหารจัดการวัคซีนและเวชภัณฑ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (bangkokbiznews,)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยว่า การฉีดวัคซีนในปี 2565 จะเป็นเข็มกระตุ้นให้ทุกคน คาดว่าประมาณ 70 ล้านโดส หรือหากต้องฉีดเพิ่มยังอยู่ในจำนวนที่จะจัดหาเข้ามา ขณะนี้ยืนยันสั่งซื้อไปแล้ว 90 ล้านโดส และจัดหาเพิ่มได้อีก ส่วนกรณีชุดตรวจ ATK ที่ อภ. นำมาจำหน่าย 35 บาทต่อชุด ในระบบออนไลน์หมดแล้ว ได้มอบหมายให้ อภ. จัดหาให้มากที่สุด จำหน่ายในราคาต้นทุน สำหรับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ทุกวัน

3. แนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีอาการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน.)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย สามารถทำ HI ได้โดยติดต่อที่ 1330 หรือไลน์ @nhso สปสช. จะเป็นผู้รับเรื่องแล้วจับคู่กับ รพ.หรือคลินิกใกล้บ้านผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้แนวทางของกรมการแพทย์ เมื่อผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาที่บ้าน แพทย์จะต้องโทรเยี่ยม พูดคุย ซักถามประเมินอาการวันละ 1 ครั้ง หากไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ แต่หากเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงจะจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ทันที

4. โรคตุ่มน้ำพองใสเกิดได้หลังฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ ผู้จัดการ ประชาชาติ, สยามรัฐ, thestandard, thansettakij, bangkokinsight, innnews, amarintv, workpointtoday, ejan, nationtv., pptvhd36, bangkokbiznews, thaipbs, tnn, ch7, thailandplus)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรณีข่าวเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าเกิดโรคตุ่มน้ำพองใสหลังการฉีดวัคซีนนั้น อาจเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีน ซึ่งพบได้น้อย โดยต่างประเทศมีรายงานอาการข้างเคียงทางผิวหนัง ช่วง ค.ศ. 63 – เม.ย. 64 พบ มีการเกิดตุ่มน้ำพองใสหลังจากฉีดวัคซีนชนิด mRNA จำนวน 12 ราย โดย 7 ราย หายในระยะเวลาเฉลี่ย 3 สัปดาห์ และอีก 5 ราย มีการดำเนินโรคต่อเนื่องต้องเข้ารับการรักษา ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์เพียงพอที่จะระบุว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันหรือปฏิกิริยาที่เกิดจากวัคซีน

5. ร้องเลิกตรวจ ATK-ในเด็กนักเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน thaiPBS innnews)

- น.ส.นัทธมน ตั้งบุญธินา ในฐานะครูและตัวแทนกลุ่มผู้ปกครองที่ได้รับความคิดเห็น นำกลุ่มตัวแทนจำนวนหนึ่งเดินทางมาเรียกร้องผู้บริหาร สธ. ขอให้ยกเลิกการตรวจโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในเด็กนร. และผู้ใหญ่ ให้ปฏิบัติตามโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ใครมีอาการป่วยจึงตรวจหรือรักษา ใครไม่ป่วยให้ใช้ชีวิตตามปกติ รวมทั้งการยกเลิกการบังคับสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าโดยสมัครใจ ให้เร่งเปิดประเทศโดยไม่สร้างเงื่อนไขกีดกันนักท่องเที่ยว และเร่งทำการฟื้นฟูเศรษฐกิจทุกช่องทางโดยด่วน จากนั้น ได้เดินทางไปที่ก.ศธ. เพื่อยื่นข้อเสนอดีๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ เดลินิวส์ innnews,)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สธ. กล่าวว่า การตรวจ ATK อยู่กับมาตรการของผู้บริหารโรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อความปลอดภัยเมื่อมีคนมารวมตัวกันจำนวนมาก เป็นการคัดกรองไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในหมู่นักเรียน ถึงแม้เด็กติดเชื้อจะมีอาการไม่รุนแรง แต่เสี่ยงแพร่เชื้อต่อให้ผู้ใหญ่ในบ้านได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รัฐบาลขอความร่วมมือ ขอให้เข้าใจว่าเพื่อความปลอดภัย และต้นเดือน ก.พ.นี้ จะมีวัคซีนสำหรับเด็กเข้ามา ซึ่งจะระดมฉีดให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกหลาน หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ยืนยันว่าวัคซีนที่จัดหามาความปลอดภัย

6. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,)

- นายบุญนาค พรหมมี ปลัดอบต.ทุ่งผาย อ.เมือง จ.ลำปาง ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หลังนางมัสลิน พรหมมี อายุ 49 ปี ภรรยา ตำแหน่งผอ.กองคลัง อบต.นิคมพัฒนา จ.ลำปาง เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 3 ได้ 1 วัน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเยียวยาช่วยเหลือ ด้านนพ.สสจ.ลำปางเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว เตรียมส่งให้หน่วยงานพิจารณา คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 10 วันจะสามารถรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้

7. โอมิครอนแทนเดลตา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ แนวหน้า ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,)

- นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนกำลังเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลตา ข้อมูลการศึกษาวิจัยของศูนย์ฯ ในการจำแนกสายพันธุ์ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นในกรุงเทพฯ สายพันธุ์เดลตาเข้ามาแทนที่สายพันธุ์แอลฟา ยังใช้เวลา 2-3 เดือน แต่สายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายได้เร็วกว่า ช่วงระยะเวลาเพียงเดือนเดียว สามารถตรวจพบได้ประมาณร้อยละ 90 แล้ว

8. ประกาศกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยรัฐ)

-รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตามที่นายเดชอศิม ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ติดเชื้อโควิด 19 และกำลังรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้น พบว่า ในช่วงการหาเสียงให้กับ ผู้สมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลานั้น มีกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวหลายคน รวมถึง นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม. และนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.พาณิชย์ ต้องกักตัวด้วยเช่นกัน

- กรรชัย กำเนิดพลอย ดาราและพิธีกรข่าวชื่อดัง ประกาศกักตัวหลังจากมีทีมงานรายการโหนกระแสติดเชื้อโควิด 19

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>9.บรรจุข้าราชการรุ่นโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์Hfocus</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ.เผยความคืบหน้า การบรรจุข้าราชการรุ่นโควิดรอบสอง ล่าสุดปรับตัวเลขขออัตราตั้งใหม่ 27,529 อัตรา ใช้อัตราว่างเดิมอีก 9,615 อัตรา รวมทั้งหมด 37,144 อัตรา พร้อมเปิดชื่อ 63 สายงานได้บรรจุ ส่วนขั้นตอนขณะนี้รอกกรมต่างๆตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนอ ก.พ.พิจารณา คาดเร็วสุดภายในเดือน ม.ค.นี้</p> <p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ,)</p> <p>- นายกรัฐมนตรี เผยสั่งตรวจสอบผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนแล้ว ทั้ง 2 ราย พบมีอายุมากกว่า 60 ปี มีโรคประจำตัวทั้งคู่ รายหนึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีน อีกรายฉีดครบแล้วแต่เกิน 4 เดือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า)</p> <p>- รรมช.สธ. เผยกระทรวงสาธารณสุข ผนึกกำลังเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ จัดโครงการ "แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19" นำองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ยาแผนไทย สมุนไพร ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ที่อยู่ในระบบ HI/CI และกลุ่มที่มีอาการหลังติดเชื้อ พร้อมแนะนำยาฟ้าทะลายโจรและยาแผนไทยเป็นทางเลือกช่วยรักษาผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการน้อยได้ผลดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์ thaigov thailandplus)</p> <p>- ปลัดสธ. พร้อมด้วยพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้บริหารติดตามสถานการณ์โควิด 19 ที่ รพ.ศรีสะเกษ และรพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี แนวโน้มติดเชื้อลดลง เร่งฉีดวัคซีนจ่อเป็นโรคประจำถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์,)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยนายสิริชัย จินดาหลวง ผู้ว่าฯ ลำปาง ตรวจเยี่ยมการทำงานของหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ที่มาเปิดจุดให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในระยะเริ่มต้นที่มีอาการเล็กน้อย ไม่รุนแรง (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) และให้บริการรักษาผู้ป่วยอาการลองโควิด (Long COVID-19) หรือภาวะของคนที่หายจากโควิด 19 (Post COVID-19 Syndrome) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของภาคเหนือ</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ยาแผนไทยที่ใช้รักษาอาการลองโควิดมีหลายสูตรมาก เช่น หากยังมีไข้ อ่อนเพลีย ท้องอืด ก็สามารถไชยาหอมมนวโกฐ ยามันทธาตุ ยาธาตุบรรจบ บางรายที่พักผ่อนไม่ได้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่อนข้างมาก ก็ไชยาตำรับเข้ากัญชาได้ด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน,ข่าวสด ChiangmaiNews)</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า คำแนะนำสำหรับครอบครัวกรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ดังนี้ 1.แยกส่วนหรือพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร 2.หากมีพื้นที่จำกัดให้จัดทำฉากกั้นระหว่างผู้ต้องถูกแยกกักตัวและคนอื่นๆ ในครอบครัว 3. จัดห้องพักให้โปร่ง มีแสงแดดเข้าถึง 4.แยกของใช้ส่วนตัว 5.การทำความสะอาดเสื้อผ้า 6.การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม กรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้าย พร้อมทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ หรือแอลกอฮอล์ 70% 7.เตรียมถังขยะส่วนตัวที่มีฝาปิดมิดชิด 8.ถ้ามีห้องนอนห้องเดียว ใช้ร่วมกับคนในบ้าน ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้โล่ง ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของ/นิติบุคคลคอนโดมิเนียม/ แพลต เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เพื่อแจ้งเตือนพนักงาน ผู้พักอาศัย และผู้มาเยี่ยม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย.)</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสบความสำเร็จพัฒนายาดำรับสมุนไพร คือ ยาดำรับห้าราก และยาดำรับประสะเปราะใหญ่ นำมาทดลองใช้รักษาหรือบรรเทาอาการจากการติดเชื้อโควิด 19 ผลการทดสอบในหลอดทดลองได้ผลดี เดินหน้าศึกษาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยก่อนนำไปใช้กับมนุษย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก nationtv.)</p> <p>- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับค่าใช้จ่ายตรวจโควิด RT-PCR จากเดิม 3,125 บาท เหลือ 1,300-1,500 บาท และลดค่าห้องใน รพ. สนาม hospitel จากเดิม 1,500 บาท เป็น 1,000 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก ผจก.,amarintv)</p> <p>- กทม.เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาลเพิ่มอีก 6 แห่ง ซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้า และเป็นสถานที่ที่เดินทางสะดวก พร้อมเปิดดำเนินการแล้ว 3 จุด คือจุดฉีด Thai PBS ถ.วิภาวดีรังสิต เซ็นทรัลเวิลด์ และธัญญาพาร์ค นอกจากนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการอีก 3 จุด คือที่เซ็นทรัลพระราม 3 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลอีสวิลล์ รวมทั้งมีแผนจะเปิดเพิ่มที่โรบินสันลาดกระบังเร็วๆ นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>- ภูเก็ตลุยฉีดเข็ม 4 ให้ด่านหน้าในวันที่ 17 - 20 ม.ค.65 ก่อนกระตุ้นให้ประชาชนในวันที่ 21-22 ม.ค.65 ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)</p> <p>- ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ จัดจัดงานตรุษจีนที่ถนนเยาวราช ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 ก.พ.65 แต่ยังคงมีการประดับตกแต่งไฟบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ส่วนการสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมถึงการไหว้เจ้าตามสถานที่ต่างๆ กทม.ไม่ได้ห้าม สามารถดำเนินการได้ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>-ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติให้วัดในเขตปกครองที่มีความพร้อม ให้เตรียมสถานที่แยกกักผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยจัดพื้นที่ 2 รูปแบบ คือ 1.ใช้พื้นที่วัดเป็นสถานที่แยกกักผู้ป่วยโควิดในชุมชน (CI) ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และ 2.วัดเป็นศูนย์ประสานงานสนับสนุนการแยกกักตัวที่บ้าน (HI) ตามความพร้อมและบริบทพื้นที่ดำเนินการได้ทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)</p> <p>-ที่ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง กรมแพทย์ทหารบก น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายกษมาคม นิสิตเก่าจุกา มอบก่องรอดตายให้กับ นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 1,000 ก่องเพื่อมอบให้กับคนใช้ระบบกักตัวที่บ้าน และได้เตรียมจิตอาสา ทีมที่ปรึกษาทางการแพทย์กว่า 400 คน ติดตามอาการคนไข้ทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)</p> <p>- ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่จับ 3 ร้านอาหาร ย่านนิมมานา ห้วยแก้ว ฝ่าฝืนมาตรการโควิด 19 ให้นำตั้งแอลกอฮอล์ในร้านหลัง 3 ทุ่ม</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360°, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้ากัญชาทางการแพทย์ ว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการระบुชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 มี นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เป็นประธานเตรียมเสนอออก (ร่าง) ประกาศสธ. เรื่อง ระบुชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. โดยจะไม่มีคำว่า กัญชา เป็นยาเสพติด จากนั้นเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ที่มี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาในวันที่ 21 ม.ค. ก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ส. สำหรับประชาชนปลูกได้ภายใต้ความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนภายใต้หน่วยงานของรัฐเท่านั้น ส่วนปลูกที่บ้านต้องรอผลการประชุม คาดว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น จากที่ต้องขออนุญาตปลูกทุกต้นให้เป็นการจดแจ้งให้ใช้กัญชาในครัวเรือน ที่มี ออย. หรือ ป.ป.ส. เข้าไปตรวจสอบได้ แต่หากจดแจ้งปลูก 6 ต้นแต่ไปปลูก 20 ต้นแบบนี้ก็ผิด</p>	
<p>เยี่ยมพยาบาลอุ้มผาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., คมชัดลึก, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, nantontv, amarintv, ch7, topnews, thaipbs, one31, thejournalistclub, inn, tnn, thailandplus, workpointtoday, newtv, thaigov, bangkokbiznews, ejan, sanook, kapook, mcot)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เยี่ยม น.ส.ปทุมวิวี ศรีดวงแปง เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ รพ.อุ้มผาง ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถบรรทุกพ่วงระหว่างนำผู้ป่วยส่งรักษาต่อ ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่รพ.ราชวิถี ยังไม่รู้สีกตัว ใช้เครื่องช่วยหายใจ และมีอาการสมองบวม ต้องดูแลและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับทีมแพทย์ดูแลเต็มที่ เตรียมหาแนวทางเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงานรถจักรยานยนต์</p>	
<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์" อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย โรคซึมเศร้า ถือเป็นโรคทางด้านจิตเวชที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1.ปัจจัยทางชีวภาพหรือพันธุกรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง หรือความผันผวนของระดับฮอร์โมนที่สำคัญ และ 2.ปัจจัยด้านจิตใจหรือสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า ปัจจัยทางอารมณ์ สำหรับวิธีสังเกตอาการ 1.พฤติกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิด มักมีความคิดไปในทางลบ (Negative Thinking) ตลอดเวลา 2.พฤติกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้หรือการทำงาน ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม 3.พฤติกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ คือ มักมีความรู้สึกซึมเศร้า กังวลอยู่ตลอดเวลา 4.พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเด่นชัด เช่น นอนไม่หลับ ตื่นเร็ว หรือบางรายหลับมากเกินไป ฝ้าสังเกต 4 พฤติกรรมของตัวเอง คนใกล้ชิด หรือสมาชิกในครอบครัวเข้าช่วยซึมเศร้าหรือไม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เครื่องดื่มสมุนไพรรักษาเดียวรอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus)</p> <p>- สสจ.ขอนแก่น ตรวจพบ "สเดียรอด" ในเครื่องดื่มสมุนไพรมานพิตเจอร์ไลฟ์ เลขสารบบอาหาร 40-2-00558-2-0004 ผลิตเมื่อวันที่ผลิต 10/01/2564 วันหมดอายุ 10/01/2566 ผลิตโดยบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ขอนแก่น อ้างรักษาอาการปวดเข่า เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อ ย้ำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่สามารถรักษาโรคได้ ผลการตรวจวิเคราะห์พบการปลอมปนยาสเดียรอด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจนถึงเสียชีวิตได้ หากผู้บริโภคมีอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติในร่างกาย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย ขอให้แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน ออย. 1556 หรือ สสจ.ทั่วประเทศ</p>	-
<p>รวมระบบประกันสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.พิจารณายกระดับปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพตามข้อเสนอ กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา ด้านประเด็นที่คณะกรรมการฯ เสนอให้มีการเก็บภาษีสุขภาพสำหรับคนไทยทุกคน และรวมกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบเป็นระบบเดียว (Single Fund) ทั้งสำหรับคนไทยและคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยทุกคน สธ.ไม่เห็นด้วย เป็นการผลักภาระให้ผู้บริโภค สำหรับการรวมกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบเป็นระบบเดียวทั้งสำหรับคนไทยและคนต่างด้าวนั้น เห็นควรกำกับทิศทางนโยบาย ในกรณีมีหน่วยบริหารการคลังระบบสาธารณสุขหลายหน่วย โดยกำหนดให้มีองค์กรในระดับประเทศทำหน้าที่อภิบาลระบบ โดยมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งให้หน่วยบริหารการคลังระบบสาธารณสุขต้องปฏิบัติตามกติกาเดียวกัน</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, ไทยแลนด์พาส, parentsone)</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบข้อเท็จจริงการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ทาแป้งที่อวัยวะเพศเด็ก ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเสี่ยงไตวาย เป็นข้อมูลบิดเบือน โดยกรมการแพทย์ สธ. ชี้แจงว่า แป้งหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีบางชนิด อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างรวมไปถึงกระเพาะปัสสาวะได้ แต่ภาวะกรวยไตอักเสบในผู้ป่วยเด็กเป็นผลจากปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะการดูแลสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศที่ไม่เหมาะสม</p>	